

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่วิชาการยั่งยืน”

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีนโยบายจัดโครงการ “สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่วิชาการยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” เพื่อแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยในด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้านอาหาร และการท่องเที่ยว โดยมีกำหนดการจัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริมสยาม : คริวแผ่นดินกระตุ้นการท่องเที่ยว กิจกรรมสืบสานศาสตร์ศิลป์ การประกวดเย็บร้อยค้อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง กิจกรรมสู่ความยั่งยืน: Tourism Tech Startup Suphanburi Grand Hackathon กิจกรรมสร้างเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ในสุพรรณบุรี 2 เส้นทาง กิจกรรมแผนตลาดสื่อดิจิทัลเพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินโครงการ “สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่วิชาการยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” ครบถ้วนในทุกมิติ จึงควรจัดให้มีโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่วิชาการยั่งยืน” ขึ้น เพื่อแสดงศักยภาพด้านการวิจัยในศาสตร์สาขาศิลปะ งานประดิษฐ์ และนวัตกรรมอาหาร

ในการนี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่วิชาการยั่งยืน” เพื่อให้ นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรในแวดวงวิชาการและวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางวิจัยและวิชาการในสาขาศิลปะ งานประดิษฐ์ และนวัตกรรมอาหาร ในเวทีวิจัยและวิชาการระดับชาติอันทรงคุณค่าที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการอันเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมในวงกว้าง อีกทั้งเป็นการแสดงศักยภาพความเข้มแข็งทางวิชาการและการวิจัยในสาขาดังกล่าวของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ปรากฏ เพื่อนำไปสู่มหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรในแวดวงวิชาการและวิจัยได้เผยแพร่ผลงานทางวิจัยและวิชาการสาขาศิลปะ งานประดิษฐ์ และนวัตกรรมอาหาร
2. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิจัยและวิชาการระหว่างนักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรในแวดวงวิชาการและวิจัยสาขาศิลปะ งานประดิษฐ์ และนวัตกรรมอาหาร

กลุ่มเป้าหมาย

1. นักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 100 คน
2. บุคลากรในแวดวงวิชาการและวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
3. ผู้สนใจทั่วไป